

*
Số 47 -NQ/ĐU

NGHỊ QUYẾT

lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

I- Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngay từ đầu năm 2023, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của phường đã được triển khai, thực hiện khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể chính trị từ phường đến tổ dân phố đã được phát huy; công tác tuyển quân của phường đã đi vào nề nếp, chất lượng. Ban chỉ huy quân sự phường tham mưu xây dựng đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tốt quy trình tròn khâu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phân công và quản lý tốt thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ; công tác giao quân được chuẩn bị chu đáo, năm 2023 giao quân đạt chỉ tiêu trên giao (11/10 thanh niên).

Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền và cả hệ thống chính trị, vai trò làm tham mưu của Ban chỉ huy Quân sự phường; sự đồng thuận thống nhất cao của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường, nhận thức trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Nhân dân và thanh niên ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự ở các khu dân cư chưa thường xuyên, đối tượng tham gia học tập Luật NVQS chưa đạt yêu cầu, công tác rà soát chốt danh sách để xét duyệt chính trị vẫn còn điều chỉnh.

Năm 2024 tiếp tục tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một đợt vào đầu năm theo Luật NVQS năm 2015; thực hiện tròn khâu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tạo nguồn đào tạo sĩ quan và sĩ quan dự bị ngày càng cao; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 với những nội dung sau:

1. Quan điểm chỉ đạo

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm là một trong những chỉ tiêu lớn của địa phương. Vì vậy, công tác này phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện công tác chốt thực lực theo Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành, tổ chức xét duyệt chính trị chính xác, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo công bằng xã hội, phân loại tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng đối tượng quy định.

2. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024

2.1. Đối với Ban chỉ huy quân sự phường

Tham mưu xây dựng đầy đủ các văn bản, chương trình, kế hoạch thực hiện đúng quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện đúng thời gian và thủ tục các bước theo yêu cầu của Ban chỉ huy quân sự thị xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, tiếp tục thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân.

2.2. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật của phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015 và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân, đặc biệt là đối tượng nằm trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì phối hợp với Đài truyền thanh phường xây dựng chương trình tuyên truyền phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác này.

2.3. Chốt thực lực

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường tham mưu với Đảng ủy thực hiện quy trình chốt thực lực chặt chẽ, chính xác ngay từ bước đầu không để sót đối tượng hoặc phải điều chỉnh nhiều.

Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp cùng với Công an, Tư pháp phường rà soát chốt đối tượng nam công dân chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời đủ từ 18 đến hết 25 tuổi (*từ ngày 23/2/1999 đến ngày 23/02/2006*), công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng đã được tạm hoãn thì chốt đến hết 27 tuổi (*23/2/1997 đến ngày 23/2/2006*); tiến hành công khai niêm yết các loại danh sách Nghĩa vụ quân sự đối với từng đối tượng được chốt trong danh

sách, báo cáo với Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường để tổ chức thực hiện xét duyệt chính trị cấp phường, thị xã.

2.4. Đối với UBND phường

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí theo quy định để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu đề ra.

2.5. Đối với Khối Dân vận

Chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức CT- XH phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hoá, văn nghệ tiến đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Động viên thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình và các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác hậu phương quân đội.

2.6. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

Quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 để đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ về công tác này, từ đó thể hiện tinh tiên phong gương mẫu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 để có chủ trương lãnh đạo kịp thời; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024.

II- Tổ chức thực hiện

UBND phường, Khối Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường, các chi bộ trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Thị ủy (báo cáo),
- TT HĐND, UBND phường,
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đ/c Đảng ủy viên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**



nhoc
Võ Thanh

